

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 23-29 มกราคม 2562

พาณิชย์ แจงข่าวลือนำข้าวหอมพวงเวียดนามผสมข้าวหอมมะลิไทยไม่เป็นความจริง ยันข้าวไทยส่งออกมีมาตรฐาน

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับการลักลอบนำพันธุ์ข้าวหอม Jasmine 85 หรือข้าวหอมพวงของเวียดนาม เข้ามาปลูกในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันให้ผลผลิตอยู่ในพื้นที่ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ และทำให้หลายฝ่ายเกิดความกังวลว่าอาจจะมีการนำมามาปลอมปนในข้าวหอมมะลิไทยส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ว่า กรมฯ ขอยืนยันว่าข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริง เพราะในการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปจำหน่ายในต่างประเทศ มีระบบการตรวจสอบที่เข้มงวดเป็นอย่างมาก หากข้าวหอมมะลิไทยไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ก็ไม่สามารถส่งออกได้

ทั้งนี้ ในการกำกับดูแลการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งเป็นสินค้ามาตรฐาน มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ (1) เมื่อผู้ส่งออกประสงค์จะส่งออกข้าวหอมมะลิไทย จะต้องยื่นคำร้องต่อกรมฯ ขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย และต้องแจ้งให้บริษัทผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า (บริษัทเซอร์เวย์) เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้า (2) การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทยดังกล่าว จะมีพนักงานตรวจสอบมาตรฐานสินค้า (เจ้าหน้าที่ มส. กระทรวงพาณิชย์) ไปปฏิบัติราชการ เพื่อกำกับการทำงานของผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า (เซอร์เวย์เยอร์) และนำตัวอย่างที่เซอร์เวย์เยอร์เป็นผู้จัดทำขณะปฏิบัติงานไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพ และ (3) เมื่อผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน จึงออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าให้ผู้ส่งออกใช้ประกอบพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกข้าวหอมมะลิไทยต่อไป

ขณะเดียวกัน จะมีการติดตามกำกับดูแลและสุ่มตรวจสอบการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย โดยการสุ่มนำตัวอย่างข้าวที่เซอร์เวย์เยอร์นำส่งมายังสำนักงานมาตรฐานสินค้า และสุ่มซื้อข้าวที่วางจำหน่ายในต่างประเทศ เพื่อนำมาตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุกรรม (DNA) ข้าวหอมมะลิไทยอย่างต่อเนื่องด้วย

นายอดุลย์ ยืนยันว่า การนำข้าวชนิดอื่นมาปลอมปนกับข้าวหอมมะลิไทยไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติ เพราะหากมีการปลอมปนจริง ก็สามารถตรวจสอบได้ และไม่มีทางที่จะผ่านการตรวจสอบได้ ที่สำคัญ เมื่อลองตรวจสอบข้าวหอมพวงของเวียดนาม พบว่ามีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างจากข้าวหอมมะลิไทยและข้าวหอมไทย โดยสามารถตรวจสอบได้ชัดเจน เนื่องจากข้าวหอมพวงมีเมล็ดสั้นกว่าข้าวหอมมะลิไทย อีกทั้งเมื่อตรวจสอบด้วยวิธีการตรวจสอบเมล็ดข้าวสุกที่ต้มในน้ำเดือด (การประเมินหาอุณหภูมิแป้งสุก) และวิธีการย้อมสีด้วยสารละลายไอโอดีน (ตรวจหาข้าวนุ่ม) จึงไม่สามารถนำมาปลอมปนกับข้าวหอมมะลิไทย หรือแม้แต่ข้าวหอมไทยได้

"ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีความเชื่อมั่นในการกำกับดูแลการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานข้าวไทย ซึ่งมีการกำหนดกระบวนการขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพไว้เป็นอย่างดี และแน่นอนว่า การปลอมปนข้าวหอมพวงของเวียดนามไปกับการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยทำได้ยาก เนื่องจากสามารถตรวจสอบได้ทันที และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย กรมฯ จะได้ตรวจสอบและกำกับดูแลการส่งออกข้าวหอมมะลิ

ไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษามาตรฐานและราคาให้สมกับเป็นข้าวพรีเมียมชั้นเลิศของไทยในตลาดโลกต่อไป" นายอดุลย์กล่าว

สำหรับมาตรฐานข้าวไทยในปัจจุบัน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ข้าวหอมมะลิไทย เป็นสินค้ามาตรฐานโดยมีการกำกับดูแลและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 กำหนดให้ต้องมีข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 หรือ กข15 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การรับรอง ต้องมี Purity ไม่น้อยกว่า 92% โดยปริมาณ เพียงชั้นเดียว ใช้ชื่อภาษาไทยว่า "ข้าวหอมมะลิไทย" ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "THAI HOM MALI RICE" และสามารถขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย (ตรารวงข้าว) ที่กรมการค้าต่างประเทศได้ประชาสัมพันธ์และจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าไว้ 48 ประเทศทั่วโลก เพื่อเป็นการรับรองว่าผู้บริโภคจะได้บริโภคข้าวหอมมะลิไทยที่มีคุณภาพชั้นเยี่ยมและจากประเทศไทยอย่างแท้จริง เนื่องจากมีกระบวนการติดตาม กำกับดูแล และตรวจย้อนกลับ

(2) กำหนดมาตรฐานข้าวหอมไทย เป็นมาตรฐานสมัครใจ เพื่ออำนวยความสะดวกทางการส่งออก และเป็นมาตรฐานข้าวหอมเกรดรองจากมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย (Fighting Brand) สำหรับตอบสนองความต้องการของตลาดและรสนิยมของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายในราคาที่เหมาะสม โดยมีข้าวหอมไทยไม่น้อยกว่า 80% โดยปริมาณ มีอิมโกลล์ไม่เกิน 20% ใช้ชื่อภาษาไทยว่า "ข้าวหอมไทย" และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "THAI JASMINE RICE หรือ THAI FRAGRANT RICE หรือ THAI AROMATIC RICE หรือชื่ออื่นที่มีความหมายเดียวกัน"

(3) มาตรฐานสินค้าข้าว (ข้าวขาว ข้าวกล้อง ข้าวเหนียวขาว และข้าวหนึ่ง) เป็นมาตรฐานสมัครใจ ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์การผลิต การค้า และการส่งออกข้าวในปัจจุบัน
ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

กรมการข้าวเร่งแก้ปัญหาข้าวปนทำลายชื่อเสียงข้าวหอมมะลิ

จากกรณีที่มีข่าวว่ามีการปลอมปนในข้าวขาวดอกมะลิ 105 ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและชื่อเสียงข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งนายเกษรา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งแก้ไขปัญหา

ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกษมพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ข้าวที่มีอ้างว่าถูกนำมาผสมในข้าวขาวดอกมะลิ 105 นั้น คือข้าวหอมพวง เป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มอายุเก็บเกี่ยวสั้น 90-95 วัน และเชื่อกันว่าเป็นข้าวที่ผู้ประกอบการลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศให้ชาวนาเพาะปลูกในจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณปี 2558 แต่สันนิษฐานว่าข้าวดังกล่าวไม่ใช่ข้าวหอม Jasmine 85 ของประเทศเวียดนามที่มีอายุเก็บเกี่ยว 105-110 วัน โดยมีผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่ายให้ชาวนาทั้งที่ไม่ผ่านการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร และไม่ได้รับรองพันธุ์จากกรมการข้าว แต่มีชาวนาไม่น้อยหลงเชื่อผู้ประกอบการที่ชักชวนให้ซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเหล่านี้ ด้วยเห็นว่าเป็นข้าวที่มีอายุสั้นและสามารถขายกลับผู้รับซื้อข้าวเปลือกได้ราคาสูงกว่าปกติตามค่าโฆษณา

ปี 2560 กรมการข้าวตรวจสอบพบว่า เริ่มมีการจำหน่ายเมล็ดข้าวหอมพวงเพื่อการค้า ทั้งๆ ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนพันธุ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ซึ่งผิดกฎหมาย และกระจายการปลูกในจังหวัดใกล้เคียง กรมการข้าวในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานตามกฎหมายจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร จึงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 เพื่อ

ควบคุมการแพร่กระจายของข้าวหอมพวง ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ปลอมปน ไม่ได้คุณภาพ และมีการโฆษณาคุณภาพเป็นเท็จ กระทั่งตรวจพบการกระทำผิด จึงดำเนินคดีกับสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่รวบรวมและขายเมล็ดข้าวหอมพวง จำนวน 2 ราย ในจังหวัดสุพรรณบุรี และจำนวน 1 ราย ในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งคดีได้สิ้นสุดและได้รับโทษทั้งจำและปรับตามฐานความผิดที่ได้กระทำไปแล้ว

อย่างไรก็ดี ในขณะที่ปัจจุบันยังมีการลักลอบจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมพวงและชักจูงชวนาให้หลงเชื่อโดยมีการปลุกมากในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งคาดว่าพื้นที่ปลูกประมาณ 9,300 ไร่ ใน 10 ตำบลของอำเภอชุมแสง หน่วยสำรวจตรเกษตรของกรมการข้าวได้เข้าตรวจค้นร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชในอำเภอชุมแสง แต่ไม่พบการกระทำ ความผิดตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่มีท่าข้าวที่รับซื้อ จำนวน 2 แห่ง คือ ท่าข้าวโน้ และท่าข้าวไพรทอง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จึงได้เข้าตรวจสอบพร้อมทั้งได้เข้าเก็บตัวอย่างข้าวหอมพวง ซึ่งทราบว่าให้ราคาซื้อข้าวเปลือกเกี่ยวสดในราคาตันละ 8,000-9,000 บาท สูงกว่ากว่าข้าวขาวปกติทั่วไปที่มีราคาประมาณตันละ 7,500-7,800 บาท และมีการส่งต่อข้าวเปลือกไปยังผู้ประกอบการโรงสีในจังหวัดนครสวรรค์และใกล้เคียง ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี

ผลการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพเบื้องต้นของตัวอย่างข้าวที่สุ่มเก็บมา 2 ตัวอย่าง พบว่ามีเมล็ดข้าวพันธุ์อื่นปนจำนวนมากถึง 70 เมล็ดในตัวอย่าง 500 กรัม ขณะเดียวกัน พบข้าวแดงปนจำนวนมากถึง 190 เมล็ดในตัวอย่าง 500 กรัม ซึ่งกล่าวได้ว่า ผลผลิตข้าวเปลือกดังกล่าว แท้จริงมีพันธุ์ปนสูงมาก บ่อยครั้งในอดีตที่เกษตรกรหลงเชื่อปลูกข้าวที่ไม่มีที่มาที่ชัดเจน ซื้อหรือใช้เมล็ดพันธุ์ที่ผิดกฎหมายและไม่มีคุณภาพ มักจะประสบปัญหาถูกปฏิเสธรับซื้อหรือกดราคาให้ต่ำเมื่อมีผลผลิตมากและข้าวเปลือกที่ได้มีข้าวปนจำนวนมาก

ดังนั้น จึงขอให้เกษตรกรที่ประสงค์จะปลูกข้าวพื้นนุ่มได้หันมาปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองพันธุ์จากกรมการข้าว ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพการสีเป็นข้าวสารคุณภาพดี เมล็ดข้าวสารเรียวยาว ตรงตามพันธุ์และความต้องการของตลาด เช่น พันธุ์ กข21 ที่มีความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หรือพันธุ์ กข77 ที่มีคุณภาพเมล็ดดี ให้ผลผลิตสูง และขณะนี้กรมการข้าวได้เตรียมรับรองพันธุ์ข้าวพื้นนุ่มพันธุ์ใหม่เพิ่มเติม คือ พันธุ์ กข79 ที่มีอายุสั้น ผลผลิตสูงต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ต้านทานโรคไหม้ และมีคุณภาพการสีเป็นข้าวสารคุณภาพดี

เพื่อให้คุณภาพข้าวไทยเป็นที่ยอมรับ สามารถรักษาชื่อเสียงข้าวไทยให้เป็นที่นิยมได้เป็นอย่างดีและยั่งยืน กรมการข้าวขอขอบคุณชวนา ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว โรงสี ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิตข้าวไทยที่ได้ให้ความร่วมมือ ไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ปลูกข้าวที่ไม่มีข้อมูลทางการเกษตรที่ชัดเจนหรือไม่ได้จดทะเบียนและรับพันธุ์ข้าว และไม่นำข้าวคุณภาพต่ำไปปลอมปนผสมในข้าวคุณภาพดีอย่างข้าวหอมมะลิ ซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้ว ข้าวหอมพวงมีลักษณะเมล็ดเล็กและสั้นกว่าข้าวหอมมะลิอย่างเด่นชัด ผู้ประกอบการสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจน อธิบดีกรมการข้าวกล่าว

ที่มา โพสต์ทูเดย์

ป่วนหนัก ส่งออกข้าวไทยเจอพิษบาทแข็ง ราคาหอมมะลิคู่แข่งทั้งห่าง 2 เท่าตัว

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทแข็งในขณะนี้ได้ส่งผลกระทบต่อส่งออกข้าวไทย เพราะเสียเปรียบในเรื่องราคาส่งออกไม่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งหลัก โดยราคาห่างกันถึง 12-15 เหรียญสหรัฐต่อตันสำหรับข้าวเจ้า ขณะที่ข้าวหอมมะลิราคาห่างกันกว่า 30

เหรียญสหรัฐฯ เช่น ข้าวขาว 5% ราคา(เอฟโอบี)ของไทยตันละ 390 เหรียญสหรัฐฯ แต่ราคาเวียดนามและปากีสถาน อยู่ที่ 345 เหรียญสหรัฐฯ ราคาอินเดียอยู่ที่ 375 เหรียญสหรัฐฯ

ส่วนข้าวหอมมะลิไทยราคาตันละ 1,200 เหรียญสหรัฐฯ แต่เวียดนามขาย 420 เหรียญสหรัฐฯ หากค่าเงินบาทยังแข็งค่ากว่าประเทศคู่แข่งต่อเนื่อง จะกระทบต่อตัวเลขส่งออกข้าวไทยในเดือนมีนาคม อาจเหลือ 6 แสนตัน จากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ปีนี้ คาดว่าจะส่งออกได้ 7-8 แสนตัน เพราะยังมีคำสั่งซื้อล่วงหน้าและรอการส่งมอบ

นายชูเกียรติ กล่าวว่า สมาคมฯ กำลังติดตามสถานการณ์ปัจจัยกระทบต่อการส่งออกไทย นอกจากผลกระทบจากค่าบาทแข็งแล้ว ยังมีปัจจัยลบอื่นอีก คือ รัฐบาลจีนสั่งไม่ให้การสนับสนุนนำเข้าข้าวจากเวียดนาม ทำให้ปกติจีนนำเข้าจากเวียดนามปีละ 2-3 ล้านตัน ออกมาหมุนเวียนในตลาดโลก อีกทั้งเดือนมีนาคมข้าวฤดูกาลใหม่ที่มีจำนวนมากสุดของเวียดนามจะออกสู่ตลาด ยิ่งเป็นแรงกดดันราคาข้าวเวียดนามให้ต่ำลงอีก ตอนนี้มีกระแสว่ายอมขายราคาต่ำถึง 335 เหรียญสหรัฐฯ แล้ว ไทยเองก็จะมีข้าวนาปรังรอบแรกออกมาในช่วงนี้ด้วย ขณะที่สถานการณ์การจัดเลือกตั้งภายในไทย เป็นอีกประเด็นที่ผู้นำเข้าติดตามรอดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรหรือไม่

การส่งออกข้าวไทยตอนนี้ต้องบอกว่าอึดอัดมาก และเป็นปีที่ลำบาก เพราะปัจจัยลบแยะตั้งแต่ต้นปี ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยปีนี้ คาดไม่ถึง 10 ล้านตัน ขณะนี้คำสั่งซื้อใหม่ๆ เพื่อส่งมอบในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า เริ่มชะลอตัวแล้ว เพราะรูดราคาข้าวเวียดนามและประเทศผู้ส่งออกข้าวอาจแข่งขันตีพิมพ์ราคากันรุนแรง อยากให้รัฐบาลเร่งดูแลเรื่องค่าบาท นายชูเกียรติ กล่าว
ที่มา มติชนออนไลน์

XX

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวขาว 5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลง ก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาล Tet (the Lunar New Year Holiday) ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ โดยขณะนี้ราคาอยู่ที่ระดับ 340 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 355-360 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยในช่วงนี้ภาวะการค้าค่อนข้างซบเซา และจะยังคงเป็นเช่นนี้ไปจนถึงช่วงที่เทศกาล Tet สิ้นสุดลง หลังจากนั้น คาดว่าภาวะการค้าจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวฤดูใหม่จะออกสู่ตลาดปริมาณมาก

ทางด้านวงการค้าข้าว ระบุว่า ในขณะที่รัฐบาลกำลังพิจารณาที่จะใช้มาตรการรับซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้ และเป็นการพยุงราคาข้าวไม่ให้ลดต่ำลงมากกว่านี้ ซึ่งเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลไม่ได้มีการรับซื้อข้าว เพราะในช่วงเวลานั้นราคาข้าวในตลาดอยู่ในระดับสูงจึงไม่มีความจำเป็นที่รัฐบาลจะเข้ามาแทรกแซงตลาด

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the General Statistics Office) คาดว่า ในเดือนมกราคมนี้เวียดนามจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 400,000 ตัน มูลค่าประมาณ 180 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าลดลงประมาณ 18.5% และ 24.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลงจากเดือนธันวาคมที่ผ่านมาประมาณ 16% และ 21% ตามลำดับ

ที่มา Oryza.com และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

กัมพูชา

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (The Cambodian Rice Federation; CRF) ได้ออกแถลงการณ์ว่า สหพันธ์ข้าวมีแผนที่จะเรียกร้องไปยังนานาชาตินในกรณีที่ถูกสหภาพยุโรปประกาศใช้มาตรการทางภาษีกับข้าวที่นำเข้าจากกัมพูชา ซึ่งส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวกัมพูชา

ทั้งนี้ ในแถลงการณ์ระบุว่า สหภาพยุโรปตัดสินใจเร็วเกินไปสำหรับกรณีนี้ ซึ่งอุตสาหกรรมข้าวของกัมพูชาต้องการเวลาในการปรับตัวมากกว่านี้เพื่อให้มีความเข้มแข็งพอที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นๆในตลาดโลกได้

นอกจากนี้ สหพันธ์ข้าวยังได้ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างตราสินค้าของตนเองในชื่อ Angkor Malis ในตลาดต่างประเทศ พร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาชนกัมพูชาช่วยกันซื้อข้าวที่เพาะปลูกในประเทศเพื่อให้ตลาดภายในประเทศเติบโตขึ้น

มีรายงานว่า ในระหว่างการเดินทางไปเยือนประเทศจีนของนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ทางการเงินตกลงที่จะเพิ่มโควตานำเข้าข้าวจากกัมพูชาในปี 2019 อีก 100,000 ตัน เป็น 400,000 ตัน ขณะที่ผู้ส่งออกกัมพูชาได้เรียกร้องให้ทางการจีนอนุญาตให้บริษัทจีนรายอื่นๆสามารถซื้อข้าวจากกัมพูชาได้ จากที่ในปัจจุบันมีเพียง COFCO เท่านั้น

ทั้งนี้ ในปี 2018 กัมพูชาส่งข้าวไปจีนประมาณ 170,000 ตัน จากโควตา 300,000 ตัน โดยส่วนใหญ่เป็นข้าวหอม Sen Kro Ob โดยบริษัทกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตให้ส่งข้าวไปจีนได้มี 26 ราย

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่าสหภาพยุโรปมีแนวโน้มที่จะคว่ำบาตรทางการค้ากับกัมพูชาเนื่องจากปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศ โดยคณะกรรมการการค้ายุโรป (The European Commission) กำลังแสวงหาหาข้อตกลงร่วมกันของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเพื่อระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษี (Everything but Arms; EBA) ให้กับประเทศกัมพูชา ซึ่งประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะต้องตัดสินใจภายในวันที่ 29 มกราคม 2019

การพิจารณาของสหภาพยุโรปเกิดขึ้นหลังจากการประชุมระหว่างกรรมการการค้ายุโรป (the European Trade Commissioner) กับรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา

กรรมการการค้าของสหภาพยุโรปกล่าว สหภาพยุโรปกำลังพิจารณาถึงข้อตกลง EBA และความเป็นไปได้ของการถอนการให้สิทธิพิเศษทางภาษีพร้อมกับย้เกี่ยวกับข้อกังวลของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับประเด็นทางด้านประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม นอกจากนี้ สหภาพยุโรปยังเป็นกังวลเกี่ยวกับบทบาทที่ท้าทายของนายกรัฐมนตรีกัมพูชากับฝ่ายยุโรป

ทั้งนี้ การพิจารณาของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับข้อตกลง EBA นั้น เป็นอีกกรณีที่แยกจากการประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มีการกำหนดอัตราภาษีศุลกากรสำหรับการนำเข้าข้าวจากกัมพูชา

กรณีที่สหภาพยุโรป (the European Union; EU) ได้พิจารณากำหนดอัตราภาษีนำเข้าข้าวจากกัมพูชา นั้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารัฐบาลสามารถชดเชยภาระที่เกิดขึ้นจากการเก็บภาษีศุลกากรได้ โดยการลดต้นทุนการดำเนินงานซึ่งรัฐบาลคาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายของภาษีจะอยู่ที่ประมาณ 53 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงปีแรก ขณะที่เจ้าหน้าที่กล่าวว่ารัฐบาลกัมพูชาจะสูญเสียรายได้ประมาณ 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากการยกเลิกขั้นตอนการส่งออกซึ่งจะช่วยให้ค่าใช้จ่ายของผู้ส่งออกลดลง

ทั้งนี้ การที่รัฐบาลจะนำมาตราการต่างๆมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก แต่ขณะเดียวกันรัฐบาลก็จะสูญเสียรายได้ค่าธรรมเนียมต่างๆ (management fees) ซึ่งรัฐบาลได้ยกเลิกค่าธรรมเนียมการจัดการการส่งออกตั้งแต่ปีก่อน โดยเริ่มเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2017 ส่งผลให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ปีละประมาณ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ขณะที่การยกเว้นไม่ให้ผู้ส่งออกต้องยื่นขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (certificate of origin; CO) จะทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการยกเว้นการตรวจสอบสินค้าที่ด่านชายแดนจะทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้อีก 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ รัฐบาลคาดว่าจะการที่รัฐบาลยอมสูญเสียรายได้จากการปฏิรูประบบการส่งออกในครั้งนี้จะช่วยให้ธุรกิจทุกประเภททำการค้าได้ดีขึ้นรวมทั้งเป็นการช่วยเหลืออุตสาหกรรมข้าวของกัมพูชาอีกด้วย

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (PSA) รายงานว่า ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม 2562 มีแนวโน้มปรับลดลงจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งราคาข้าวเคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2561 โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 19.85 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 375 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 0.5% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงเพิ่มขึ้นประมาณ 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 41.56 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 786 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 0.55% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 45.08 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 853 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 0.18% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 38.51 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 728 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 0.62% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 41.53 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 785 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 0.14% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (The Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานว่า ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีที่แล้ว คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกมีประมาณ 7.156 ล้านตัน ลดลงจากการพยากรณ์ก่อนหน้านี้ที่ 7.22 ล้านตัน สำหรับในปี 2019 นี้ คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกจะมีประมาณ 20 ล้านตันเพิ่มขึ้นจากจำนวน 19.1 ล้านตัน ที่คาดว่าผลิตได้ในปี 2018 ที่ผ่านมา ขณะที่หน่วยงาน NFA ได้วางแผนที่จะจัดหาข้าวจากเกษตรกรในปีนี้ได้ประมาณ 15% ของผลผลิตทั้งหมด

องค์การเกษตรและอาหารแห่งชาติ (The UN's Food and Agriculture Organization; FAO) คาดว่าในปี 2018 ผลผลิตข้าวเปลือกของฟิลิปปินส์จะมีประมาณ 19.33 ล้านตัน ลดลงเล็กน้อยจากจำนวน 19.42 ล้านตัน ในปี 2017 ซึ่งการเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูนาปีปีการผลิต 2018/19 ได้แล้วเสร็จไปตั้งแต่เดือนธันวาคม 2018 ที่ผ่านมา ขณะที่การเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้

ทั้งนี้คาดว่าในช่วงการเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังอาจจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปกติ ทางด้านการนำเข้านั้น คาดว่าในปี 2018/19 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวประมาณ 2.3 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

มาเลเซีย

กระทรวงเกษตร (The Malaysian Agriculture and Agro-based Industries Ministry) ตั้งเป้าที่จะให้ประเทศสามารถพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศได้ในระดับ 75% ในช่วง 3-4 ปีนับจากนี้ จากปัจจุบันที่อัตราการพึ่งพาผลผลิตในประเทศอยู่ที่ประมาณ 70%

ทั้งนี้ ในปี 2018 ที่ผ่านมา มาเลเซียนำเข้าข้าวประมาณ 740,000 ตัน จากทุกประเทศ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 286.434 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปัจจุบันนี้ มาเลเซียมีผลผลิตข้าวประมาณ 2 ล้านตัน และนำเข้าประมาณปีละ 1 ล้านตัน

ภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ รัฐบาลมาเลเซียจะทบทวนนโยบายอาหารและเกษตรแห่งชาติ หรือ National Agro-Food Policy (NAFP) ปี ค.ศ. 2011–2020 ทั้ฉบับ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของโครงการ The National Feedlot Corp (NFC) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของมาเลเซีย (Datuk Salahuddin Ayub) กล่าวว่ารัฐบาลจะทบทวนนโยบายดังกล่าวบนหลักพื้นฐาน 5 ด้าน คือ (1) การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารให้มีความทันสมัย (2) การเพิ่มผลผลิต (3) การส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน (4) การขยายการส่งออก และ (5) การลดราคาอาหารโดยเฉพาะข้าวเปลือก เนื้อสัตว์ (ประเภทโค แพะ แกะ) และอาหารทะเล ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างองค์กรหรือหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กำกับของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนระบบบริหารและการดำเนินงาน

มาเลเซียจะทบทวนรายละเอียดนโยบายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยทิศทางใหม่และกลยุทธ์ของ NAFP จะให้ความสำคัญกับ 3 ประเด็น ได้แก่ (1) ความปลอดภัยด้านอาหาร (2) การพัฒนาเศรษฐกิจในชนบท และ (3) การสนับสนุนการลงทุนและการค้าของภาคเอกชน ซึ่งต่างจากเป้าหมายเดิมของ NAFP ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลชุดก่อนที่มุ่งเน้นเฉพาะการสร้าง ความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัยของอาหาร การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรให้สามารถแข่งขันได้และมีความยั่งยืน รวมถึงยกระดับรายได้ผู้ประกอบการเกษตร ที่มา *Oryza.com* และ *The Malaysian reserve*

อินโดนีเซีย

หน่วยงาน BULOG (the State logistics agency) กำลังวางแผนที่จะส่งออกข้าวส่วนเกินจากสต็อกที่มีการรับซื้อจากเกษตรกรในฤดูเก็บเกี่ยวปี 2019 ซึ่งคาดว่าจะมีประมาณ 300,000 ตัน เนื่องจากมีการจัดหาข้าวได้เกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้ ประกอบกับการจัดสรรข้าวในโครงการของรัฐบาลเพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนค่อนข้างซบเซา จึงทำให้ยังมีข้าวเหลือในสต็อกอยู่ประมาณ 2.1 ล้านตัน และคลังสินค้าของหน่วยงานมีสต็อกประมาณ 3.6 ล้านตัน ดังนั้นเพื่อเป็นหลีกเลี่ยงปัญหาในการจัดเก็บข้าวเป็นเวลานาน จึงต้องมีการระบายข้าวออกมาโดยการนำข้าวส่วนเกินไปส่งออก

ทั้งนี้ BULOG ยังให้ความมั่นใจแก่เกษตรกรว่าไม่ควรกังวลเกี่ยวกับ การเก็บข้าวไว้จำนวนมากของ BULOG เพราะยังสามารถบริหารจัดการได้โดยการส่งออกเพราะได้มีการติดต่อกับหลายประเทศในอาเซียนไว้แล้ว และพวกเขาพร้อมที่จะซื้อข้าว นอกจากนี้ BULOG ยังแนะนำให้เกษตรกรไม่ควรคัดค้านการนำเข้าข้าวของ BULOG เนื่องจาก BULOG มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้ราคาข้าวมีเสถียรภาพ

ที่มา *Oryza.com*

จีน

ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) รายงานว่า ในการประมูลขายข้าวเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2019 ที่ผ่านมา ไม่สามารถขายข้าวได้เลย

เมื่อสัปดาห์ก่อน สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า ในปี 2018 ที่ผ่านมา บริษัท Sinograin ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการเก็บสต็อกข้าวและธัญพืชของรัฐบาลได้มีการระบายข้าวจากสต็อกที่เก็บไว้ออกสู่ตลาดประมาณ 17 ล้านตัน ขณะที่การระบายสต็อกธัญพืชทุกชนิด พืชน้ำมัน (edible oils) และฝ้าย จากคลังที่มีกว่า 7,000 แห่ง มีจำนวนรวมประมาณ 132.73 ล้านตัน ซึ่งธัญพืชอื่นๆนอกจากข้าวนั้นประกอบด้วย ข้าวโพดประมาณ 100.1 ล้านตัน ข้าวสาลีประมาณ 10.7 ล้านตัน ถั่วเหลืองประมาณ 2 ล้านตัน ฝ้ายประมาณ 2.5 ล้านตัน และ น้ำมันเรพซีด (rapeseed oil) หรือน้ำมันคาโนลา ประมาณ 420,000 ตัน

ทั้งนี้ ในปี 2018 บริษัท Sinograin มีการเก็บสต็อกธัญพืชประมาณ 26.6 ล้านตัน โดยบริษัทมีโครงการในการเก็บสต็อกข้าวและข้าวสาลี ขณะเดียวกันก็พยายามที่จะระบายสต็อกธัญพืชชนิดอื่นๆออกมา
ที่มา *Oryza.com*

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตรฯ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA ครั้งที่ 9 ของปีงบประมาณ 2019 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 63,000 ตัน แบ่งเป็นข้าวเมล็ดกลาง (medium grain) ของสหรัฐอเมริกาจำนวน 12,000 ตัน ข้าวเมล็ดกลาง (medium grain) จากทุกประเทศ (Global) จำนวน 24,000 ตัน และข้าวเมล็ดยาว (long grain) ของไทยจำนวน 6,000 ตัน ข้าวเมล็ดยาว (long grain) จากทุกประเทศ (Global) จำนวน 21,000 ตัน โดยกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 20 เมษายน-10 กรกฎาคม 2562

ผลการประมูลปรากฏว่า ญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวเมล็ดกลาง (non-glutinous medium-grain rice) ของสหรัฐอเมริกาจำนวน 24,000 ตัน และจากจีนจำนวน 12,000 ตัน และซื้อข้าวเมล็ดยาว (non-glutinous long-grain rice) ของไทยจำนวนรวม 27,000 ตัน โดยการประมูลครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประมูล 7 ราย โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 80,246 เยนต่อตัน หรือประมาณ 732 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ราคาไม่รวมภาษี) หรือประมาณ 86,666 เยนต่อตัน หรือประมาณ 791 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ราคารวมภาษี)

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ยังได้ประกาศเปิดประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS (Simultaneous Buy and Sell) ครั้งที่ 6 ของปีงบประมาณ 2019 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 30,000 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

เกาหลีใต้

สำนักงานสถิติของเกาหลีใต้ (Statistics Korea) เปิดเผยว่า อัตราการบริโภคข้าวในเกาหลีใต้ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในปี 2561 โดยการบริโภคข้าวโดยเฉลี่ยในปีที่แล้ว อยู่ที่ 61 กิโลกรัมต่อคน ลดลงจาก 61.8 กิโลกรัมต่อคน ในปี 2560 ทั้งนี้ ข้าวเป็นอาหารหลักของเกาหลีใต้ แต่ชาวเกาหลีใต้บริโภคข้าวลดลงนับตั้งแต่ปี 2523 โดยอัตราการ

บริโภคข้าวต่อคนของชาวเกาหลีใต้เคยสูงสุดที่ระดับ 136.4 กิโลกรัมในปี 2513 (1970) และลดลงมาสู่ระดับ 132.7 กิโลกรัมในปี 2523 (1980)

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture, Food, and Rural Affairs) กำลังดำเนินการต่อสู้กับประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก ในกรณีเกี่ยวกับการที่เกาหลีใต้ได้กำหนดอัตราภาษีนำเข้าข้าวสูงถึง 513% ซึ่งเกาหลีใต้เริ่มกำหนดภาษีนำเข้าข้าวตั้งแต่ปี 2015

อย่างไรก็ตามประเทศสมาชิกอื่นๆ เช่น สหรัฐอเมริกา, จีน, ออสเตรเลีย, ไทย และเวียดนามได้ร้องเรียนกับ WTO เกี่ยวกับการกำหนดอัตราภาษีศุลกากรที่สูงของเกาหลีใต้ ซึ่งองค์การการค้าโลกได้เริ่มดำเนินการทบทวนอัตราภาษีนำเข้าข้าวของเกาหลีใต้

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการที่ราคาข้าวในประเทศสูงขึ้นหลังจากที่รัฐบาลได้กำหนดราคาซื้อขายข้าวเปลือกจากเกษตรกรในปีเพิ่มขึ้น ประกอบกับอุปทานข้าวในตลาดในประเทศมีจำกัด โดยข้าวหนึ่ง 5% อยู่ที่ 381-386 เหรียญสหรัฐต่อดัน ลดลง 3 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อเทียบกับ 379-384 เหรียญสหรัฐต่อดัน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูหนาว หรือ Rabi rice (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) ในปีการผลิต 2018/19 มีการเพาะปลูกไปแล้วประมาณ 11.287 ล้านไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2562) ลดลงประมาณ 21% เมื่อเทียบกับ 14.34 ล้านไร่ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (2017/18) เนื่องจากในช่วงฤดูมรสุมในปีที่ผ่านมา (มิถุนายน-กันยายน 2561) มีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามากกว่าค่าเฉลี่ย

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2018/19 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ทั้งในฤดู Kharif และ Rabi รวมกันไว้ที่ประมาณ 113 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 111 ล้านตันในปี 2017/18 ขณะที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายผลผลิตธัญพืชทั้งหมดไว้ที่ประมาณ 283.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ตั้งไว้ที่ 273 ล้านตัน

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2561-22 มกราคม 2562 มีการนำเข้าข้าว 515,887 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.46% เมื่อเทียบกับจำนวน 484,589 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 51,944 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 37.78% เมื่อเทียบกับจำนวน 37,701 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 463,943 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.82% เมื่อเทียบกับจำนวน 446,887 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 22 มกราคม 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 29,744 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-22 มกราคม 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 95,374 ตัน ฝรั่งเศส 78,400 ตัน เนเธอร์แลนด์ 66,343 ตัน โปแลนด์ 36,261 ตัน อิตาลี 39,966 ตัน โปรตุเกส 35,198 ตัน สเปน 37,357 ตัน เยอรมนี 32,146 ตัน เบลเยียม 21,846 ตัน สาธารณรัฐเชค 19,589 ตัน บัลแกเรีย 12,201 ตัน สวีเดน 10,236 ตัน ฮังการี 6,457 ตัน ลิทัวเนีย 4,218 ตัน กรีซ 4,212 ตัน เดนมาร์ก 4,599 ตัน โรมาเนีย 4,039 ตัน ออสเตรีย 2,581 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-22 มกราคม 2562 มีการส่งออก 90,409 ตัน ลดลง 33.43% เมื่อเทียบกับจำนวน 135,808 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 75,296 ตัน ลดลงประมาณ 38.13% เมื่อเทียบกับจำนวน 121,703 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 15,113 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.146% เมื่อเทียบกับจำนวน 14,105 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 22 มกราคม 2562 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 4,964 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-22 มกราคม 2562 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลี จำนวน 43,762 ตัน โปรตุเกส 17,733 ตัน สเปน 11,468 ตัน กรีซ 8,627 ตัน บัลแกเรีย 2,178 ตัน โปแลนด์ 1,280 ตัน เนเธอร์แลนด์ 934 ตัน โรมานี 786 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชค 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าว ประกอบด้วยประเทศอิตาลีจำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมานี 9,087 ตัน เป็นต้น

ที่มา Oryza.com